
BM แย้มก.ค.นี้ เซ็น MOU 
ตั้งรง.ในเมียนมา

TRUE ยืนกราน

FTE รุกเจาะกลุ่มลูกค้าในนิคมอุตฯ

ยันปีนี้ รายได้โตไม่ต�่ ากว่า 10%

ไม่ประมูลคลื่น 1800 MHz

TRUE ไม่ร่วมประมูล คลื่น 1800 MHz ของ 

กสทช. ที่เปิดประมูล ในสิงหาคมนี้ เหตุมี

คลื่นในมือเพียงพอ ยันไม่กระทบการแข่งขัน

BM เล็งปรับเป้ารายได้ปี 61 เป็นโตกว่า 20% 

เล็งตั้งโรงงานในเมียนมา จ่อเซ็น MOU เดือน ก.ค. นี้ 

นายวิลเลี่ยม แฮริส หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท ทรู 

คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ TRUE เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอ

เรียนให้ทราบว่า คณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า 

บริษัทฯไม่ควรเข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ส�าหรับ

กิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz ที่จะจัดโดยคณะกรรมการการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ในเดือนสิงหาคม ปี 2561 นี้.....

FTE เตรียมเปิดสาขาระยองภายใน มิ.ย.นี้ พร้อมยื่นประมูลงานใหม่ ทยอย

ทราบผล Q3/61 , ย�้ารายได้ปีนี้โตกว่า 10% FTE เตรียมเปิดสาขาระยอง

ภายใน มิ.ย.นี้ รุกขยายฐานเข้ารับงานติดตั้งระบบดับเพลิงโรงงานในนิคมอุตฯ  

พร้อมยื่นประมูลงานโครงการออกแบบ....

BM เล็งปรับเป้ารายได้ปี 61 เป็นโตกว่า 20% จากเดิมคาดโต 10-20% แย้มแนวโน้มผลงาน 

Q2/61 โตโดดเด่น หลังออเดอร์พุ่งทุกหมวดธุรกิจ ลุยยื่นซองประมูลงานโปรเจ็คภาครัฐมูลค่า

กว่าพันล้านบาท เล็งตั้งโรงงานในเมียนมา จ่อเซ็น MOU เดือน ก.ค. นี้..... 

ล่าสุดปรับตัวขึ้นมาปิดที่ 1,738.70 จุดบวกไป 5.99 จุดเจ้าค่ะ ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีขึ้น

มาเจ้าค่ะ แนวต้านถัดไปที่ให้ได้ลุ้นต่อที่ 1,750 จุดเจ้าค่ะ หลังจากแรงขายของต่างชาติเริ่ม

ลดลง และวันนี้ต้องขอบคุณกลุ่มน�้ามันที่นน�าทีมเจ้าค่ะ อาทิ  PTT PTTEP TOP นะเจ้าค่ะ 

ขอให้บวกดันแบบนี้ไปนานๆ นะเจ้าคะ.....

ปรับตัวข้ึนต่อ!!ตลาดบ้านเราปรับตัวข้ึนอย่างต่อเน่ืองนะ

เจ้าค่ะ แบบนี้เจ๊ค่อยชื่นใจหน่อย ไม่ใช่เอะอะก็ลงอย่างเดียว 

หมีขั้วโลกสะดุดล้มก็ยังลง ทั้งที่ไม่เกี่ยวอะไรกับเราเล๊ยยย หึหึ

อ่านต่อหน้า 5
อ่านต่อหน้า 6 อ่านต่อหน้า 4

ปรับตัวขึ้นต่อ
BY : เจ๊เยเลน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

สมัครสมาชิก 

แมกกาซีนหุ้นอินไซด์รายวัน
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ฉบับที่ 756 วันที่ 7 มิถุนายน 2561
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	 BM	เล็งปรับเป้ารายได้ปี	61	เป็นโตกว่า	20%	
จากเดิมคาดโต	10-20%	แย้มแนวโน้มผลงาน	
Q2/61	โตโดดเด่น	หลังออเดอร์พุ่งทุกหมวดธุรกิจ		
ลุยยื่นซองประมูลงานโปรเจ็คภาครัฐมูลค่ากว่าพัน
ล้านบาทเล็งตั้งโรงงานในเมียนมา	จ่อเซ็น	MOU		
เดือน	ก.ค.	นี้	แย้มชงบอร์ดออกวอแรนต์	รองรับ
การขยายธุรกิจ	คาดออกภายในครึ่งปีหลัง	

	 นายธีรวัต	อมรธาตรี	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	
บางกอกชีทเม็ททัล	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	BM	เปิด
เผยว่า	บริษัทฯ	มีแนวโน้มจะปรับเป้ารายได้ปี	2561	
เป็นเติบโตมากกว่า	20%	จากเดิมที่คาดเติบโต
ประมาณ	10-20%	หลังมีออเดอร์เพิ่มขึ้นในทุก
หมวดธุรกิจ	ไม่ว่าจะเป็นรางและท่อร้อยสายไฟฟ้า	
ตู้สื่อสาร	ตู้ไฟฟ้าและตู้โลหะ	แผงควบคุมไฟฟ้าและ
โคมไฟฟ้า	โลหะเชื่อมประกอบ	เครื่องมือ	เครื่องจักร
กล	และอุปกรณ์	และชิ้นส่วนโลหะ

	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้รับงานเสาสื่อสารโทรคมนาคม
เพิ่มขึ้นเป็น	900	ต้น	จากเดิมที่มีออเดอร์เข้ามา
ประมาณ	500	ต้น	ดังนั้นบริษัทฯจึงมีการเร่งผลิตให้
ทันกับความต้องการของลูกค้า	โดยคาดว่าจะมีก�าลัง
การผลิตประมาณ	150	ต้นต่อเดือน	ซึ่งตั้งแต่ในช่วง
สงกรานต์ที่ผ่านมาได้เริ่มทยอยส่งมอบบางส่วน
แล้ว	และคาดจะมีออเดอร์ใหม่เพิ่มเข้าขึ้นมาอีก	โดย
งานที่เพิ่มขึ้นจะช่วยดันยอดขายของบริษัทอย่างมี
นัยส�าคัญ	ทั้งนี้จากปัจจัยการที่ได้รับงานเสาสื่อสาร
โทรคมนาคมเพิ่มขึ้น	ประกอบกับมีการรับรู้ส่วนแบ่ง
ก�าไรของการถือหุ้นจ�านวน	20%	ในบริษัท	เอ็ม	อี	
ซี	ที	จ�ากัด	หรือ	MECT	ส่งผลให้เบื้องต้นบริษัทฯ

ประเมินว่าแนวโน้มผลการด�าเนินงานในไตรมาส	
2/61	จะเติบโตอย่างโดดเด่น

	 "บริษัทฯมีแนวโน้มจะปรับเป้ารายได้ในปี	2561	
เป็นเติบโตมากกว่า	20%	จากเดิมที่คาดรายได้ปี
นี้เติบโต	10-20%	โดยในปี	2560	มีรายได้อยู่ที่	
846.80	ล้านบาท	เนื่องจากการได้รับออเดอร์ในส่วน
ของเสาสื่อสารโทรคมนาคมเพิ่มขึ้น	ประกอบกับออ
เดอร์ที่สูงขึ้นจากทุกธุรกิจ"	นายธีรวัต	กล่าว	

	 นอกจากนี้บริษัทฯ	มียอดขายที่รอรับรู้รายได้	
(Backlog)	ประมาณ	300	–	400	ล้านบาท	ซึ่งเริ่ม
ทยอยรับรู้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้	และ
บริษัทฯอยู่ระหว่างการยื่นประมูลโครงการของ
ภาครัฐในโครงการพื้นฐาน	ซึ่งมีมูลค่าโครงการกว่า	
1,000	ล้านบาท	ได้แก่	โครงการรถไฟฟ้า	รถไฟฟ้า
รางคู่	สนามบิน	เป็นต้น	โดยเฉพาะในส่วนของราง
และท่อร้อยสายไฟ	เพื่อช่วยสนับสนุนให้กับงาน
รถไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น	

	 นายธีรวัต	กล่าวเพิ่มเติมว่า	บริษัทจะมีเซ็น
สัญญาบันทึกความเข้าใจ	(MOU)	กับบริษัทในเมียน	
มา	ในเดือนกรกฎาคมนี้	เพื่อเปิดโรงงานที่เมียนมา	
อย่างไรก็ตามอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะลงทุน
ผลิตสินค้ากลุ่มใดบ้าง

	 ทั้งนี้ปัจจุบันสัดส่วนรายได้ส่วนใหญ่อยู่ใน
ประเทศ	98-99%	ส่วนต่างประเทศเน้นในลุ่มน�้า
อาเซียน	ซึ่งขณะนี้สัดส่วนเริ่มขยับเพิ่ม	โดยบริษัท
พยายามเพิ่มตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศต่างๆ	ให้
มากขึ้น

	 ด้านงบลงทุนปีนี้ตั้งไว้ที่	60	ล้านบาท	เพื่อใช้

ขยายประสิทธิภาพโรงงานเดิม

	 นอกจากนี้?บริษัทเตรียมเสนอที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท	ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญ	(Warrant)	เพื่อระดมทุนมาใช้รองรับการ
ขยายธุรกิจในอนาคต	อย่างไรก็ตามการพิจารณา
เรื่องดังกล่าวยังอยู่ระหว่างประเมินมูลค่าที่เหมาะ
สม		

	 อนึ่ง	BM	ผลประกอบการของบริษัทฯ	ประจ�า
ไตรมาสที่	1	ของปี	2561	สิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	
2561	บริษัทฯ	มีก�าไรสุทธิอยู่ที่	9.36	ล้านบาท	เพิ่ม
ขึ้น	1.38	ล้านบาท	หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น	17.29%	เมื่อ
เทียบกับผลประกอบการของช่วงเดียวกันปีก่อน	ที่มี
ก�าไรสุทธิอยู่ที่	7.98	ล้านบาท

	 ขณะที่บริษัทฯ	มีรายได้รวมอยู่ที่	216.03	ล้าน
บาท	เพิ่มขึ้น	14.34	ล้านบาท	หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น	
7.11%	เมื่อเทียบกับผลประกอบการของช่วงเดียวกัน
ปีก่อน	ที่มีรายได้รวมอยู่ที่	201.69	ล้านบาท	โดย
การเพิ่มขึ้นของทั้งก�าไรสุทธิ	และรายได้ของบริษัทฯ	
เป็นผลมาจากการที่ได้รับค�าสั่งซื้อสินค้าราง	และ
ท่อร้อยสายไฟจากโครงการเดิมที่ต่อเนื่องมาจาก
ปีก่อน	ได้แก่	โครงการคอนโดมีเนียม	และโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียว	เป็นต้น	รวมถึงยังได้รับงานจาก
โครงการใหม่	ซึ่งเป็นการผลิตตู้สื่อสาร	และค�าสั่ง
ผลิตเสาสัญญาณโทรคมนาคมจากผู้ให้บริการราย
ใหญ่	ประกอบกับยังมีการรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วม	คือ	บริษัท	นิตโต้	โคเกียว	บีเอ็ม	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	หรือ	NBT	ซึ่งชื่อเดิมคือ	บริษัท	
นิตโต้	โคเกียว	เทรดดิ้ง	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
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	 นายวิลเลี่ยม	แฮริส	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน	บริษัท	ทรู	

คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	TRUE	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	ขอ

เรียนให้ทราบว่า	คณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว	มีความเห็นว่า	บริษัทฯ

ไม่ควรเข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่	ส�าหรับกิจการ

โทรคมนาคม	ย่าน	1800	MHz	ที่จะจัดโดยคณะกรรมการการกิจการ

กระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	ในเดือน

สิงหาคม	ปี	2561	นี้

	 ดร.กิตติณัฐ	ทีคะวรรณ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	กลุ่มบริษัท	(ร่วม)	

บมจ.	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	กล่าวว่า	ตามที่	บริษัทฯ	เคยแจ้งว่า	คณะผู้

บริหารได้พิจารณาที่จะไม่เข้าร่วมประมูลคลื่น	1800	MHz	ที่จะมีขึ้นนั้น	

ล่าสุด	วันนี้	ได้มีการส่งเอกสารถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อ

ชี้แจงแก่นักลงทุน	และขอย�้าว่าการพิจารณาดังกล่าวได้เป็นไปอย่าง

รอบคอบโดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและนักลงทุน	ซึ่งจะ

ไม่ท�าให้บริษัทเสียโอกาสแต่อย่างใด	รวมทั้งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการ

แข่งขันในตลาดของทรูมูฟ	เอช	เนื่องจากปริมาณคลื่นที่มีอยู่ของทรู

มูฟ	เอช	ยังมากเพียงพอที่จะรองรับลูกค้าที่จะเติบโตขึ้นได้กว่าเท่าตัวใน

อนาคต	อีกทั้งการตัดสินใจของคณะผู้บริหารที่จะไม่เข้าร่วมประมูลคลื่น	

1800	นั้นยังสอดคล้องกับรายงานจากบริษัทที่ปรึกษาภายนอกที่ว่า

จ้างมาเพื่อศึกษาความเหมาะสมและความคุ้มค่าในการลงทุนจากการ

ประมูลคลื่นอีกด้วย	

	 บล.หยวนต้า	(ประเทศไทย)	ออกบทวิเคราะห์	เปิดเผยว่า	แนะน�า

เก็งก�าไร	TRUE	ทั้งนี้	TRUE		มางาน	Corporate	Day	กับเราวันนี้	เพื่อ

แสดงจุดยืนการไม่เข้าร่วมประมูลคลื่น	1800MHz	ครั้งนี้	ทั้งนี้ทุกบริษัท

ที่ต้องการประมูลจะต้องยื่นความจ�านงในวันที่	15	มิ.ย.ต่อกสทช.

TRUE	ยังมีปัจจัยบวกรออยู่	คือก�าไรพิเศษจากขายสินทรัพย์เข้า

กองทุน	DIF	สูงถึง	2.5	หมื่นลบ.	ใน	2Q61	และคาดผลขาดทุนจาก

การด�าเนินงานปกติลดลง	QoQ	ต่อเนื่อง	พร้อมพลิกกลับเป็นก�าไรได้ใน	

2H61	ราคาเหมาะสม	8.35	บาท	

TRUE ยืนกราน
ไม่ประมูลคลื่น 1800 MHz
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	 FTE	เตรียมเปิดสาขาระยองภายใน	มิ.ย.นี้	รุกขยายฐานเข้ารับงานติดตั้ง

ระบบดับเพลิงโรงงานในนิคมอุตฯ	พร้อมยื่นประมูลงานโครงการออกแบบ-

ติดตั้งระบบดับเพลิงของทั้งภาครัฐ-เอกชน	คาดทยอยทราบผล	Q3/61	

ปัจจุบันตุน	Backlog	ราว	350	ลบ.	คาดรับรู้ฯ	ปีนี้	60%	คาดรายได้ปีนี้โตไม่

ต�่ากว่า	10%	หรือราว	1,080	ลบ.

	 นายทักษิณ	ตันติไพจิตร	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ไฟร์เทรดเอ็นจิเนีย

ริ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	(FTE)	ผู้น�าธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่าย	บริการออกแบบ	

รับเหมาติดตั้ง	ซ่อมแซม	ตรวจสอบอุปกรณ์-ระบบดับเพลิงครบวงจร	เปิด

เผยว่า	บริษัทเตรียมเปิดให้บริการสาขาระยองภายในเดือน	มิ.ย.นี้	โดยมีแผน

ขยายฐานการเข้ารับงานติดตั้งระบบดับเพลิงโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม	

ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์ส�านักงาน	และเริ่มเจรจากับโรงงาน

ในนิคมอุตสาหกรรมเพิ่ม	คาดว่าจะสามารถรับงานและรับรู้รายได้ทันที	

เนื่องจากในช่วงก่อนหน้านี้ได้มีการเริ่มน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการกับลูกค้า

บางส่วนแล้ว

	 อย่างไรก็ตามตลาดอุปกรณ์ดับเพลิงในภาคตะวันออกมีการแข่งขันค่อน

ข้างสูง	แต่บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการที่	FTE	มีอุปกรณ์-ระบบดับเพลิงครบ

วงจร	ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก	อีกทั้งมีความ

เชี่ยวชาญงานระบบดับเพลิงทุกรูปแบบเป็นอย่างดี	จะส่งผลให้ได้รับความไว้

วางใจจากผู้รับเหมาและผู้ประกอบการในการใช้บริการ	

	 “บริษัทเห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของอุตสาหกรรมภาคตะวันออก	

จากปัจจัยสนับสนุนในอนาคตของโครงการ	EEC	ที่จะมีการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน	ทั้งทางถนน	รถไฟ	ท่าเรือ	นิคมอุตสาหกรรม	และอาคาร	ซึ่งมีความ

จ�าเป็นในการติดตั้งอุปกรณ์-ระบบดับเพลิงในทุกที่	การเปิดสาขาดังกล่าวจะ

สามารถให้บริการลูกค้าทั้งในส่วนของงานรับเหมาและจ�าหน่ายอุปกรณ์ได้

อย่างรวดเร็ว”นายทักษิณ	กล่าว	

	 ส�าหรับช่วง	Q1/61	ที่ผ่านมาบริษัทได้รับผลกระทบจากโครงการที่ล่าช้า

และค่าเงินบาทที่ผันผวน	และคาดว่าผลกระทบจากค่าเงินจะส่งผลต่อเนื่อง

มายัง	Q2/61	เล็กน้อย	และปัญหาดังกล่าวจะกลับสู่ภาวะปกติได้ใน	Q3/61	

ขณะเดียวกันบริษัทได้เร่งการยื่นประมูลงานโครงการออกแบบ-ติดตั้งระบบ

ดับเพลิงของทั้งภาครัฐและเอกชน	รวมถึงการเข้าเสนองานกับโรงงานในนิคม

อุตสาหกรรมเพิ่ม	เพื่อชดเชยโครงการที่มีความล่าช้า	คาดว่าจะทยอยทราบ

ผลการประมูลในช่วง	Q3/61	นี้	

	 ปัจจุบันบริษัทมีงานในมือ	(Backlog)	อยู่ที่ประมาณ	350	ล้านบาท	แบ่ง

เป็นงานจัดจ�าหน่าย	110	ล้านบาท	งานออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิง	240	

ล้านบาท	คาดว่าจะรับรู้ในปีนี้	60%	ส่งผลให้รายได้ในปีนี้เติบโตไม่ต�่ากว่า	

10%	หรือมีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ	1,080	ล้านบาท
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FTE รุกเจาะกลุ่มลูกค้าในนิคมอุตฯ

ยันปีนี้ รายได้โตไม่ต�่ ากว่า 10%
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	 ปรับตัวขึ้นต่อ!!ตลาดบ้านเราปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะเจ้าค่ะ	แบบนี้เจ๊ค่อย

ชื่นใจหน่อย	ไม่ใช่เอะอะก็ลงอย่างเดียว	หมีขั้วโลกสะดุดล้มก็ยังลง	ทั้งที่ไม่เกี่ยว

อะไรกับเราเล๊ยยย	หึหึ	ล่าสุดปรับตัวขึ้นมาปิดที่	1,738.70	จุดบวกไป	5.99	จุด

เจ้าค่ะ	ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นมาเจ้าค่ะ	แนวต้านถัดไปที่ให้ได้ลุ้นต่อที่	1,750	

จุดเจ้าค่ะ	หลังจากแรงขายของต่างชาติเริ่มลดลง	และวันนี้ต้องขอบคุณกลุ่มน�้า

มันที่นน�าทีมเจ้าค่ะ	อาทิ		PTT	PTTEP	TOP	นะเจ้าค่ะ	ขอให้บวกดันแบบนี้ไปนานๆ

นะเจ้าคะ

	 มาดูตัวแรกเจ้าค่ะบวกแรงเข้าตาเจ๊ซะเหลือเกิน	ส�าหรับ	MINT	เจ้าค่ะ	ปรับ

ตัวขึ้นแรง	3	วันตาอเนื่อง	ล่าสุดขึ้นมาปิดที่	35.75	บาท	บวกไป	5.93%	เจ้าค่ะ	

โดยประเด็นที่น่าสนใจวันนี้คือ	ข่าวเทคโอเวอร์	NH	Hotel	Group	ซึ่งจะหนุนก�าไร

โตระยะยาว	และดีลนี้โบรกเกอร์มองมี	Upside	ต่อราคาหุ้นสูงถึง	3.50	บาท

เจ้าค่ะ	ด้านบล.เคทีบี	(ประเทศไทย)	แนะน�าถือ	ราคาเป้าหมายที่	37	บาท	เจ้าค่ะ	

น่าจับตาต่อในวันพรุ่งนี้เจ้าค่ะ

	 จะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะเจ้าคะส�าหรับ	RS	เพราะมันแน่นอก	พุ่งขึ้นมาปิด

โดด	18.80	บาท	สืบเนื่องจากก่อนปิดราคาอยู่ที่	18.50	บาท	ก่อนมีแรงซื้อเข้า

ในช่วง	ATC	ซึ่งเจ๊มองว่าน่าจะมีอะไรดีๆ	ให้ได้เห็นต่อจากนี้เจ้าค่ะ	หลังราคาถูกทุบ

ลงมาต�่าในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา	ด้าน	ผบห.	ก็ออกมายืนยัน	นอนยัน	นั่ง

ยันแล้วว่าไม่ได้ขายหุ้นออกมาสักกะหุ้นเดียว	แถมยังมีแต่ซื้อเพิ่มอีก	เชื่อมั่นการ

เติบโตแบบก้าวกระโดดของธุรกิจสุขภาพและความงาม	และการต่อยอดไปที่ธุรกิจ	

Multi-platform	Commerce	(MPC)	อาการหุ้นทรุดลงหนักมาติดต่อกัน	จังหวะ

พอหาค่าขนมเล่นเด้งได้อยู่เจ้าค่ะ	มาลุ้นเล่นเด้งกันส�าหรับคนชอบอะไรเด้งๆๆๆ

	 หุ้นอสังฯหามาแรง	จนเจ๊อดเม้าท์มอยไม่ได้เลยนะเจ้าคะ	ตัวแรก	ANAN	วิ่ง

แรงไม่เกรงใจใคร	พุ่งขึ้นมาท�าไฮ	4.60	บาท	ก่อนจะย่อมาปิด	4.54	บาท	บวกมา	

4	วันติดต่อกัน	หลังเปิดคอนโดหรู	`แอชตัน	จุฬา-สีลม`	มูลค่า	8.5	พันลบ.พร้อม

โอนกรรมสิทธิ์	มาสวยทั้งข่าวและเทคนิคแบบนี้เจ๊ขอลุ้นไปยืน	5.00	บาทเลยนะ

เจ้าคะ	และ	ORI	เจ้าพ่อแห่งคอนโดหรูเจ้าเก่าเจ้าเดิม	เพิ่มเติมคือความแซ่บ	ขึ้น

มาท�าไฮ	20.10	บาท	ก่อนจะย่อมาปิดพักตัวที่	19.90	บาท	ด้าน	ผบห.	ลั่นปี	62	

รายได้แตะ	1.8	หมื่นลบ.	ประกาศรุกบ้านจัดสรร	เจาะ	EEC	ยังคงน่าติดตามกัน

ต่อส�าหรับ	ORI	ใครชอบตัวนี้แนะน�ามองตอนแดงๆนะเจ้าค่ะ

	 ปิดท้ายกันด้วย	SF	เจ้าค่ะ	วันนี้มาสวย	พุ่งขึ้นมาท�าไฮ	9.60	บาท	นิวไฮใน

รอบเกือบ	4	เดือน	ก่อนจะย่อมาปิด	9.50	บาท	วอลุ่มแน่น	อาการเหมือนอยาก

จาก	ATH	เหนือ	9.85	บาท	ให้ได้เลยเจ้าค่ะ	ด้าน	บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	คาด

ก�าไรเติบโตในเกณฑ์ดีต่อเนื่องใน	Q2/61	จากการรับรู้ก�าไรจากบริษัทร่วมซึ่งมี

การให้เช่าที่ดินด้านหลัง	IKEA	เมกาบางนา	โดยจะเปิดธีมปาร์ก	The	Marvel	

Experience	Thailand	และ	โรงเรียนนานาชาติ	แนะน�าซื้อ	ประเมินราคาเป้า

หมาย	(PBV)	ที่	10.60	บาท	ใครตามเจ๊มาจากคอลัมน์ก่อนหน้ากอดกันไปต่อนะ

เจ้าคะ	รอบนี้มาลุ้น	ATH	กันโล้ดด	แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้เจ้าค่ะ

	 By	เจ๊เยเลน	ณ	Wall	Street

 การลงทุนมีความเสี่ยง	ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

	 โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

	 ***ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ	บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซิ่ง

ไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า	จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุก

ท่านประสบความส�าเร็จค่า

	 ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด	cut	loss	นะคะ
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